



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2566

### เรื่อง

1. ภาพข่าว: ไม้แปลก
2. ส่งออกทรุด 5 เดือน ก.พ.ลบ 4.7%
3. ข้าวเหนียวแดงเมืองเลยขึ้นทะเบียนจีไอ พณ.ตีปีบของดีกินอร่อย-น้ำตาลน้อย
4. รายงานพิเศษ: ชาวอำนาจเจริญยิ้ม ซ้อปสินค้า ราคาถูกลงตามโครงการพาณิชย์...
5. 1 เม.ย.ใช้สิทธิบัตรคนจน
6. คอลัมน์: จับประเด็น: เตรียมใช้ 'อเมก้อยโมเดล' ดูแลราคามะม่วง
7. ลุ้นขึ้น ! ไทยร้อนทุบสถิติใหม่ เตรียมร่างปะทะ 43 องศา ภัยแล้งส่อวิกฤต...
8. ซิมลีนจีแม่กลองปิดทอง หลวงพ่อโตวัดอินทาราม
9. พาณิชย์ ดึงห้างค้าส่ง-ปลีก รับมือมะม่วง 1.34 ล้านตัน ออกสู่ตลาด เม.ย.นี้
10. ไข่ไก่ขาดแคลนทั่วโลก ราคาปรับตามกลไกตลาด

### สื่อ

ไทยโพสต์  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
มติชน (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ  
ไทยโพสต์  
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา  
เดลินิวส์  
prachachat.net  
bangkokbiznews.com

\*\*\*\*\*



ไม้แปลก ● รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน Bangkok International ExoticPlants Show & sale ครั้งที่ 1 สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ศูนย์กลางผู้เพาะพันธุ์ไม้ Exotic Plant ระดับโลก โดยมีสรพลศิริ เขาวนวัฒินชัย ประธานจัดงาน พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ปุณยหนูช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกรร นางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ และ เมทนี บุรณศิริ นักสะสมไม้แปลก ร่วมในพิธีเปิด ณ IM PACT Exhibition Center เมืองทองธานี

## ● ปีนี้ขาดดุลการค้า 2 แสนล้าน ● พาณิชย์ตั้งจัดกิจกรรมส่งเสริม

## ส่งออกทรุด 5 เดือน ก.พ.ลบ 4.7%

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน ก.พ.66 มีมูลค่า 22,376.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 4.7% เทียบเดือน ก.พ.65 เป็นการติดลบ 5 เดือนติดต่อกัน คิดเป็นเงินบาท 730,123.5 ล้านบาท ลดลง 5.3% ขณะที่การนำเข้า 23,489.7 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 1.1% คิดเป็น 776,424.9 ล้านบาท เพิ่ม 0.5% ขาดดุลการค้า 1,113 ล้านเหรียญฯ หรือ 46,301.4 ล้านบาท ส่วนช่วง 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) การส่งออกมีมูลค่า 42,625.8 ล้านเหรียญฯ ลด 4.6% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นเงินบาท 1.43 ล้านล้านบาท ลดลง 3.2% นำเข้ามูลค่า 48,388 ล้านเหรียญฯ เพิ่ม 3.3% คิดเป็นเงินบาท 1.64 ล้านล้านบาท เพิ่ม 5.0% ขาดดุลการค้า 5,763 ล้านเหรียญฯ หรือ 217,604 ล้านบาท

สำหรับการส่งออกที่ลดลงมาจากการลดลงของสินค้าอุตสาหกรรม 6.2% ลดต่อเนื่อง 5 เดือนติด โดยสินค้าที่หดตัว เช่น สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ส่วนสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มขึ้น 3.6% กลับมาบวกครั้งแรกรอบ 5 เดือน โดยสินค้าสำคัญที่เพิ่มขึ้น เช่น น้ำตาลทราย, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, ข้าว, ผลไม้สด, ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง ส่วนยางพารา อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง ลดลงทั้งหมด ขณะที่ตลาดส่งออกสำคัญ ภาพรวมยังคงหดตัว เช่น สหรัฐฯ ลด 9.5% จีน ลด 7.9% ญี่ปุ่น ลด 2.5% ซิแอลเอมีวี ลด 4.9% อาเซียน 5 ประเทศ ลด 6.4% แออสทราเลียเพิ่ม 0.1%

ด้านนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกลดลง มาจากมูลค่าส่งออกเดือน ก.พ.65 สูง ประเทศผู้นำเข้าได้รับแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก และเงินเฟ้อ ทำให้คาดว่าไตรมาสแรกการส่งออกจะหดตัว 6-8% จากนั้นจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ และจะพลิกกลับมาเป็นบวกช่วงกลางปีเป็นต้นไปสำหรับเป้าหมายส่งออกทั้งปีที่ตั้งไว้ขยายตัว 1-2% จากปี 65 ในช่วง 10 เดือนที่เหลือจากนี้ ต้องส่งออกให้ได้เฉลี่ยเดือนละ 24,700 ล้านเหรียญฯ

ขณะที่นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การส่งออกในไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) ตัวเลขน่าจะยังติดลบ เพราะผู้นำเข้ามีสต็อกสินค้าเก่าอยู่มาก และไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.) จะยังลบเช่นกัน แต่เชื่อว่าครึ่งปีหลังจะเริ่มกลับมาเป็นบวกมากขึ้น โดยกรมจะเร่งกิจกรรมส่งเสริมและผลักดันการส่งออกต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงขณะนี้ทำไปแล้ว 25% ของกิจกรรมทั้งหมด และตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 จะมีงานแสดงสินค้าใหญ่ๆ มากขึ้น ขณะที่ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศจะเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ไตรมาส 2 และ 3 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออก เช่น ตะวันออกกลาง ยอดส่งออกเพิ่มได้สูงมาก.

## ข้าวเหนียวแดงเมืองเลยขึ้นทะเบียนจีไอ พณ.ตีปีบของดีกินอร่อย-น้ำตาลน้อย

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ตัวใหม่ “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” จังหวัดเลย เป็นเมล็ดข้าวที่ผ่านการคัดเลือกเฉพาะตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกปลูกในที่ราบลุ่มและที่ราบระหว่างภูเขา อุดมด้วยแร่ธาตุ เมล็ดข้าวมีเอกลักษณ์ชัดเจน สีฟางซีดน้ำตาล ไม่มีหางข้าว เมื่อนำไปหุงสุกจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ หลังหุงทิ้งไว้หลายชั่วโมงก็ยังคงความนุ่ม และมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าข้าวเหนียวทั่วไป เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาล

“ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย เป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จาก 90 สายพันธุ์ของข้าวเหนียวที่มีความหอมที่สุดในงานมหกรรมพันธุ์ข้าวภาคอีสาน และยังได้รับรางวัล อันดับ 3 ประเภทข้าวเหนียวที่มีความอร่อย นับว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดเลย”



## ชาวอำนาจเจริญยิ้ม ซื้อสินค้า ราคาถูก ตามโครงการพาณิชย์ลดราคา ออนไลน์ ทั่วไทย

### รวมข่าว พิเศษ

ยามนี้ แม่บ้าน ต่างไม่พอใจ เนื่องจาก สินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เดือดร้อนกันถ้วนหน้า หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตระหนักถึง ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึง ได้มีการจัดโครงการพาณิชย์ลดราคา ออนไลน์ ทั่วไทย ขึ้น เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนและเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ และเกษตรกรอีกด้วย

นายชนาต รัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน โครงการ พาณิชย์ลดราคา ออนไลน์ ทั่วไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 ขึ้น



พร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประกอบการ ที่ออกบูธจำหน่ายสินค้าภายในงาน รวมทั้งพบปะพูดคุยกับประชาชนที่เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าภายในงาน โดยมี นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ จำปีเอกคำนึ่ง พรหมพิมพ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี และเดินเลือกซื้อสินค้าภายในงาน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

นายจิระศักดิ์ ศรีเพชรพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดงานว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานหลักเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ โดยการกำกับดูแลพัฒนาและกระตุ้นการค้าในประเทศ ตลอดจน ดูแลปากท้องของประชาชน มีความจำเป็นเร่งด่วนในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จากสถานการณ์ปัจจุบันราคาสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร อาทิ สมาคมผู้ค้าส่ง supplier กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน SME start up ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และมีการผ่อนคลาย

มาตรการต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้กำหนดจัดโครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ทั่วไทยในจังหวัด

สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดงาน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน โดยครั้งที่ 1 วันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 วันที่ 3-5 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3 วันที่ 10-12 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมการขาย ในราคาพิเศษ ได้แก่ หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 130 บาท น่องไก่ติดสะโพกกิโลกรัมละ 50 บาท ไก่ไก่เบอร์ 2-3 แผงละ 85 บาท น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 18 บาท น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร ขวดละ 40 บาท ข้าวหอมมะลิ 100% 5 กิโลกรัม 110 บาท ข้าวขาว 5% 5 กิโลกรัม 80 บาท และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน OTOP Young Smart Farm SME ในจังหวัดอำนาจเจริญและต่างจังหวัด รวม 100 บูธอีกด้วย

**สนธิยา ทิพย์อุตร**

# 1 เม.ย.ใช้สิทธิบัตรคนจน

## ● รับ300บาทต่อเดือนซื้อสินค้าร้านธงฟ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1 เม.ย.66 นี้ จะเป็นวันแรกของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1-28 มี.ค.66 จำนวน 12.56 ล้านราย จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรก โดยใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ ดังนี้ 1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 300 บาทต่อคนต่อเดือน 2.วงเงินส่วนลดค่าซื้อยารักษาโรคจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน 3.วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน

4.มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้า 35 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด 5.มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้ค่าน้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 35 บาท ผู้มีบัตรที่ได้รับสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากผู้มีบัตรที่ได้รับสิทธิมีการใช้น้ำประปาเกิน 35 บาท ผู้มีบัตรที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

สำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะชำระค่าบริการตรงไปยังหน่วยงานจัดเก็บค่าน้ำค่าไฟ แต่ผู้รับสิทธิจะต้องลงทะเบียนผ่านผู้ให้บริการก่อนการเริ่มใช้สิทธิ ส่วนประชาชนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน สามารถไปยืนยันตัวตนได้อย่างต่อเนื่อง ณ สาขาธนาคารออมสิน กรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)



## เตรียมใช้ 'อมก๋อยโมเดล' ดูแลราคามะม่วง

นายกรณิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมโครงการ “อมก๋อยโมเดล” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2566 จำนวน 22 มาตรการ มาใช้ในการดูแลมะม่วงที่กำลังจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน เม.ย.2566 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตรวม 1.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% แบ่งเป็นมะม่วงภาคเหนือ ลัดส่วน 50% ภาคกลาง 35% และภาคตะวันออก 15% โดยจะนำผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ห้างค้าส่งค้าปลีกเข้าไปรับซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในราคาน้ำตลาด เพื่อดูแลเกษตรกรให้ขายผลผลิต ได้คุ้มต้นทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้น



# ลุ้นขึ้น ! ไทยร้อนทุบสถิติใหม่ เตรียมร่างปะทะ 43 องศา ภัยแล้งส่อวิกฤต ชาตแคลนน้ำ

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ฤดูร้อนประเทศไทยปี 2566 อุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดแตะ 40-43 องศา ในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนกรุงเทพฯ อุณหภูมิสูงไม่แพ้ 38-39 องศา อากาศร้อนจ่อทุบสถิติใหม่ เตือนคนไทยเตรียมพร้อมรับมือฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ต้นเดือน มี.ค. ร้อนอบอ้าวพีคขั้นสุดในเดือนเม.ย.

จากข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับอุณหภูมิสูงสุดของไทยในรอบ 72 ปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี 2494-2565) พบว่า อุณหภูมิร้อนสูงสุด 44.6 องศา ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ปี 2559 ซึ่งในปีนี้น่าจับตาวาร้อนทำลายสถิติเดิมได้หรือไม่?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า สภาพอากาศร้อนจัดเป็นผลกระทบจาก Climate change หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งเป็นสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ อ้างอิงรายงานล่าสุดของคณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ออกคำเตือนว่า วิกฤตสภาพอากาศโลกได้เข้าสู่ระดับสีแดง โดยภายในปี 2573 อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นเกิน 1.5 องศา และผลกระทบที่คาดว่าจะตามมาคือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง

ในประเด็นนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ได้รับเคลื่อนมาตรการรับมือกับภาวะ “โลกร้อน” หรือ “โลกรวน” ล่าสุด จัดตั้งหน่วยราชการใหม่ขึ้นมาชื่อ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Department of Climate Change and Environment) เรียกสั้นๆ ว่า กรม Climate Change สำหรับรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นวาระสำคัญของโลกและเป็นการตอบโจทยปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

กรอบการทำงาน จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และลดก๊าซเรือนกระจก ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดำเนินการและเสนอแนวทางตามพันธกิจของอนุสัญญา พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ

อย่างไรก็ดี ในปี 2566-2567 คนไทยจะได้เห็นแผนโลกร้อนของทุกจังหวัด ซึ่งจะถูกนำเข้าการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) หรือ TCAC ซึ่ง



พ่อค้าไร่รายใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชรต้องขนไข่ไก่ทำลายทิ้งเป็นคันทร หลังเจออากาศร้อนจัดทะลุ 40 องศา ทำไข่ในสต็อกมีไข่แดงและเหมือนน้ำ ลูกค้าซื้อไปแล้วไม่กล้ากิน



เป็นเวทีการประชุมที่จำลองรูปแบบของการจัดประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) ซึ่งเป็นเวทีระดับโลก แต่ย่อส่วนลงมาเป็นเวทีระดับประเทศในการนำเสนอเป้าหมายและทิศทางการทำงานที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาโลกร้อนจากแต่ละจังหวัดของประเทศไทยและผลจากการประชุม TCAC จะนำเข้าไปประชุม COP

สำหรับประเทศไทยฤดูร้อนปี 2566 นอกจากเผชิญอากาศร้อนอบอ้าว ยังต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง อันเนื่องมาปรากฏการณ์เอลนีโญ ปริมาณฝนจะตกน้อยลงในฤดูฝน สิ่งสัญญาณวิกฤตภัยแล้งขาดแคลนน้ำสิ่งผลกระทบในหลายมิติ โดย

เฉพาะการบริหารจัดการน้ำที่ด้จะลดปัญหาชาดแคลนน้ำในภาคต่างๆ อาทิ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ

ในประเด็นนี้ นายประพีศ จันทรมา อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2566 โดยเปิดเผยว่ามาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2565/66

โดยทั้งประเทศวางแผนจัดสรรน้ำไว้ทั้งสิ้น 43,740 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นการจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งประมาณ 27,685 ล้าน ลบ.ม. หรือ 63% ของแผนฯ ส่วนที่เหลือจะสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนอีกประมาณ 16,055 ล้าน ลบ.ม. หรือ 37% ของแผนฯ เฉพาะลุ่มเจ้าพระยา วางแผนจัดสรรน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก รวม 14,074 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็นการจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งประมาณ 9,100 ล้าน ลบ.ม. หรือ 62% ของแผนฯ และอีก 5,474 ล้าน ลบ.ม. หรือ 38% ของแผนฯ จะสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝน

สำหรับด้านการเพาะปลูกข้าวปรัง ได้วางแผนการเพาะปลูกไว้ทั้งประเทศประมาณ 10.42 ล้านไร่ ปัจจุบันเพาะปลูกไปแล้ว 8 ล้านไร่ หรือ 76% ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาวางแผนการเพาะปลูกข้าวปรังไว้ 6.64 ล้านไร่ เพาะปลูกไปแล้ว 5.6 ล้านไร่ หรือ 84% ของแผนฯ

กรมชลประทาน วางแผนการจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอย่างเพียงพอทุกกิจกรรม จัดรอบเวรการส่งน้ำ การปรับปฏิทินการเพาะปลูก เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ซึ่งได้ดำเนินการใน 2 พื้นที่ ได้แก่ โครงการบางระกำโมเดล เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ค. เพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ภายใน ส.ค. และพื้นที่ลุ่มต่ำ 10 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง จะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2566 เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในเดือน ก.ย. ช่วยลดความสูญเสียของผลผลิตทางเกษตรในฤดูน้ำหลาก

นอกเหนือจากการบริหารจัดการน้ำตามแผนการจัดสรรน้ำทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้งแล้ว กรมชลประทาน มีแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยดำเนินการ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้นน้ำที่สำคัญ ในหลายพื้นที่ อาทิ ลุ่มน้ำชี เน้นการเก็บกักน้ำต้นทุนให้ได้มากที่สุด ในบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำชี เป็นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 5 โครงการฯ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร อ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จ้อ (ลำกระเจียว) อ่างเก็บน้ำลำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 5 แห่ง จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้อีก 240 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์กว่า 188,000 ไร่

ส่วนพื้นที่กลางน้ำ-ปลายน้ำ เป็นการท่วงน้ำและเร่งระบายน้ำ ในตอนกลางและตอนล่างของลุ่มน้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งสิ้น 94

โครงการ รวมทั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 184 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 73,692 ไร่ ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและความมั่นคงด้านน้ำในลำน้ำชี อีกทั้งโครงการต่างๆ ยังจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่ลำน้ำชีได้อย่างยั่งยืน

ขณะที่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร เป็นการขุดคลองระบายน้ำ เพื่อผันน้ำเลี้ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,200 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเมื่อรวมกับขีดความสามารถในการระบายน้ำที่มีอยู่เดิม จะสามารถระบายน้ำได้รวมทั้งหมด 2,930 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันมีผลการดำเนินการไปแล้ว 26% คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569 เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ต้องจับตาสถานการณ์น้ำในภาคอุตสาหกรรม ช่วงฤดูร้อนช่วงกลางเดือน มี.ค. ถึงปลายเดือน เม.ย. หลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมส่งสัญญาณเตือนโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ระบุว่าเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำกว่า 70,000 โรงงานทั่วประเทศ ซึ่งใช้น้ำในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ใช้เป็นวัตถุดิบ ผสมในผลิตภัณฑ์หรือระบบสนับสนุนการผลิต เป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อนทั้งการลดอุณหภูมิในรูปของน้ำหล่อเย็นและการเพิ่มอุณหภูมิในรูปของไอน้ำ ตลอดจนการใช้น้ำทำความสะอาดทั่วไป

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมให้เตรียมรับมือภัยแล้ง โดยขอความร่วมมือลดการใช้น้ำและลดการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงานแนวทางการบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก 1A 3R ประกอบด้วย 1. Avoid-หลีกเลี่ยง คือการงดใช้น้ำที่ไม่จำเป็น ลดใช้น้ำครั้งเดียวแล้วทิ้ง 2. Reduce-ลดการใช้ ควรพยายามใช้น้ำให้น้อยลงตามความจำเป็น 3. Reuse-นำมาใช้ซ้ำ การนำน้ำทิ้งจากกระบวนการหนึ่งไปใช้ในกระบวนการผลิตอื่นที่ต้องการน้ำที่มีความสะอาดน้อยกว่า และ 4. Recycle-หมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เพิ่มภาระการทำงาน ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคภัยสุขภาพ และลดการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานการผลิต

สุดท้ายทั้งอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทั้งวิกฤตภัยแล้งรุนแรง สะท้อนกลับมาที่สถานการณ์โลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไข เพื่อชะลอความรุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต และน่าจับตาว่ากรมใหม่ป้ายแดงอย่าง "กรม Climate Change" ของไทย จะรับมือสถานการณ์โลกร้อนได้แค่ไหน ? ■

# ชิมลิ้นจี่แม่กลองปิดทอง หลวงพ่อโตวัดอินทาราม



สมุทรสงคราม แม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย โดยเฉพาะวัดมีถึง 116 วัด และหนึ่งในนั้นก็คือ “วัดอินทาราม” ตั้งอยู่ใน ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ภายในวัดมีอุโบสถหลังเล็ก ๆ เก่าแก่มากมีประตูเข้าออกด้านหน้าประตูเดียว ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์มหาอุด” เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่โตชำปอกง อายุกว่า 300 ปี เกะสลักด้วยศิลาแดง ปางมารวิชัย มีความงดงามเป็นอย่างมากและยังคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาราบไหว้ขอพรไม่ว่าเรื่องอะไรก็มักจะสมความปรารถนา

นอกจากโบสถ์มหาอุดแล้ว วัดอินทารามยังได้มีการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ด้วยหินอ่อนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหลังแห่งเดียวใน จ.สมุทรสงคราม มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ส่วนผู้ที่ต้องการจะสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตสามารถลอดอุโบสถหินอ่อนหลังนี้ได้ และหากต้องการโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ต้องไปขอพรจากหลวงพ่อรวย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ใต้อุโบสถหินอ่อน พร้อมชมพระอริยสงฆ์ 1,250 องค์ ที่เดียว

ใน จ.สมุทรสงครามเช่นกัน นอกจากนี้วัดอินทารามยังมีท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวยอีกด้วย

เมื่อนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ก็เดินไปบริเวณริมคลองแควอ้อมหน้าวัด เพื่อไขว่คว้าหาบุญกุศลจากการซื้ออาหารเลี้ยงฝูงงูจิ้งจกโดยเฉพาะปลาตะเพียนนับพันนับหมื่นตัวที่มาอาศัยบริเวณดังกล่าวและขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง และยังซื้อหาผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงจากชาวสวน ที่ตลาดพุทธเกษตร



ภายในวัดอินทารามซึ่งมีผลผลิตจากสวนมาจำหน่าย ราคาไม่แพงเนื่องจากชาวสวนนำมาขายกันเอง

พระครูพิศิษฐ์ประทาน (ดร.หลวงพ่อดง นันทิโย) รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา รองประธาน สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 นครกลาง อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงาน หน่วยอบรม ประชาชนประจำตำบล ส่วนกลาง และประธานฝ่าย สาธารณสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาส วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา กล่าวว่ ช่วง



ต้นปีที่ผ่านมาอากาศหนาวเย็นทำให้ลิ้นจี่ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของ จ.สมุทรสงครามให้ ผลผลิตไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน อีกทั้งช่วงนี้ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ก็ให้ผลผลิตจำนวนมาก และรสชาติที่สดในกรอบปี วัดอินทารามจึงได้ร่วมกับชาวสวนลิ้นจี่และชาวสวนส้มโอ ใน ต.เหมืองใหม่และใกล้เคียงจัด “งานพุทธเกษตรส้มโอดี ลิ้นจี่หวาน ปิดทองหลวง พ่อโต สักการบูชาขอพรท้าวเวสสุวรรณ” ขึ้นภายในวัดอินทาราม ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 66 โดยใช้พื้นที่ของวัดอินทารามเป็นตลาดกลางให้ชาวสวนนำพืชผลทางการ เกษตร เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง กล้วยน้ำว่า พริก มะนาว ฯลฯ รวม กว่า 20 ร้านค้า มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอท็อป ขนมไทยโบราณ และที่สำคัญยังมีแกง เจียวหวานเปิดอย่างใส่ลิ้นจี่สูตรเด็ดโดยแม่ครัวของวัดอินทารามให้นักท่องเที่ยวรับ ประทานฟรี ตั้งแต่ 10.00-15.00 น.ทุกวันอีกด้วย

จึงขอเชิญผู้ที่ชื่นชอบลิ้นจี่พันธุ์ค่อมและส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ของ จ.สมุทรสงคราม ตลอดจนนักท่องเที่ยวไปเลือกซื้อส้มโอและลิ้นจี่ซึ่งมีจำหน่ายทั้ง ขายปลีกและขายส่งจากเกษตรกรชาวสวนโดยตรงในราคายุติธรรม ที่สำคัญในงาน จะไม่มีลิ้นจี่และส้มโอนอกพื้นที่เข้ามาปลอมปนจำหน่ายอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็น ตลาดกลางที่ทางวัดอินทารามเปิดฟรีให้เฉพาะชาวสวนในพื้นที่นำผลผลิตในสวนมา จำหน่ายเองเท่านั้น หากไปไม่ถูกโทรศัพท์สอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 08-6369-9496 ทุกวัน.

ข่าวล่าสุด Market-think : "ซูวิทย์" มาร์เก็ตติ้ง

เศรษฐกิจในประเทศ

## พาณิชย์ ดึงห้างค้าส่ง-ปลีก รับมือมะม่วง 1.34 ล้านตัน ออกสู่ตลาด เม.ย.นี้

วันที่ 1 เมษายน 2566 - 08:26 น.



กรนิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (ภาพมะม่วงจาก ภาพโดย Dean Moriarty จาก Pixabay )

**กรมการค้าภายใน เตรียมใช้ "อมก๋อย โมเดล" รับมือมะม่วงกำลังออกสู่ตลาด ตั้งแต่กลางเดือนเม.ย.นี้ กว่า 1.34 ล้านตัน มั่นใจดูแลเกษตรกรรายผลผลิตได้ ค้ำต้นทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้น**

วันที่ 1 เมษายน 2566 นายกรนิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมโครงการ "อมก๋อย โมเดล" ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2566 จำนวน 22 มาตรการ มาใช้ในการดูแลมะม่วงที่กำลังจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน เม.ย.2566 เป็นต้นไป

โดยคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตรวม 1.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% แบ่งเป็นมะม่วงภาคเหนือ สัดส่วน 50% ภาคกลาง 35% และภาคตะวันออก 15% โดยจะนำผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ห้างค้าส่งค้าปลีก เข้าไปรับซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในราคาตลาด เพื่อดูแลเกษตรกรให้ขายผลผลิตได้ค้ำต้นทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้น

“ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เริ่มนำร่องนำผู้ประกอบการจำนวน 12 ราย เข้าไปรับซื้อมะม่วงแล้ว โดยซื้อจากเกษตรกร 10 กลุ่ม 7 อำเภอ 2 จังหวัด คือ พิษณุโลกกับพิจิตร โดยซื้อในราคาน่าตลาดประมาณกว่า 16,000 ตัน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ราคาขยับขึ้น แต่ยังช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย และจากนี้ กรมฯ จะใช้โอกาสนี้ โมเดลนำผู้ประกอบการ เข้าไปรับซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่าจะมีที่ขายผลผลิต”

สำหรับสถานการณ์ราคามะม่วงในขณะนี้ ซึ่งเป็นมะม่วงช่วงต้นฤดู พบว่า มะม่วงฟ้าลั่น ราคาที่โลกรัม (กก.) ละ 20 บาท มะม่วงน้ำดอกไม้ กก.ละ 40 บาท ส่วนราคาเฉลี่ยปี2565 ที่ผ่านมา มะม่วงน้ำดอกไม้ กก.ละ 20 บาท ปี 2563-64 เฉลี่ย กก.ละ 13 บาท

นายกรนิจ กล่าวอีกว่า ผลผลิตผลไม้ในภาพรวมปี 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเมินว่าจะมีปริมาณรวม 6.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% โดยทุเรียน เพิ่ม 18% มังคุด เพิ่ม30% ลำไย เพิ่ม 1% เงาะ เพิ่ม 7% ลิ้นจี่ เพิ่ม 10% มะม่วง เพิ่ม 4% สับปะรด เพิ่ม 5% ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมตลาดล่วงหน้ารองรับผลไม้ไว้แล้วกว่า 700,000 ตัน ภายใต้ 22 มาตรการ ใน 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต การตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และ ด้านกฎหมาย และตั้งเป้าหมายผลักดันการส่งออกผลไม้สดและแปรรูป 4.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10%

ทั้งนี้ ผลไม้ภาคตะวันออก กำลังจะเริ่มออกสู่ตลาด โดยทุเรียน ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะมีตลาดรองรับ มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย ผลผลิตลดลง โดยเฉพาะ มังคุด ลดลงมาก ราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้น ส่วนมังคุดภาคใต้ ปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังน้อยกว่าปีปกติ คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกัน และราคาน่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี

อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการผลไม้ปีนี้ ได้มีการตั้งคณะทำงานผลักดันการส่งออกผลไม้ไทย ภาครัฐร่วมกับเอกชน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นวอร์รูม เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด และประสานงานแก้ไขปัญหาการจำหน่าย การส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะการผลักดันส่งออกไป 3 ตลาดศักยภาพ ได้แก่ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และ CLMV

## ไข่ไก่ขาดแคลนทั่วโลก ราคาปรับตัวตามกลไกตลาด

01 เม.ย. 2566 เวลา 5:21 น. | 52



สมาคมไข่ไก่ วอนรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ต้นทุนราคา-การผลิตไข่ไก่ อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ไม่เกิดปัญหาขาดแคลน สร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งในประเทศและทั่วโลก

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกทั่วโลกขณะนี้ ทำให้หลายประเทศต้องทำลายแม่ไก่ ส่งผลให้ไข่ไก่ขาดแคลน เช่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ได้ทวีปเป็นต้น ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากราคาสูง การจำกัดปริมาณการซื้อ และเข้าถึงยาก ขณะที่ไทยมีการป้องกันอย่างดีไม่มีปัญหาในฟาร์มสัตว์ปีก ประชาชนมีผลผลิตเพียงพอ

ช่วงที่ผ่านมา สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาไข้หวัดนก ทำให้ขาดแคลนไข่ไก่และราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 60% จนผู้บริโภคเดือดร้อน ประกอบกับและต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่สูงขึ้น ทั้งราคาอาหารสัตว์ ค่าแรงงาน ค่าบริหารจัดการฟาร์ม เช่นเดียวกับ มาเลเซีย ที่ประสบปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารปรับราคาสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามยูเครน กดดันให้ผู้เลี้ยงรายเล็กต้องลดปริมาณการเลี้ยง จนต้องสั่งซื้อไข่ไก่ล็อตใหญ่ที่สุด 50 ล้านฟอง จากอินเดีย เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน

ขณะที่กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น มีการทำลายไก่และนกอื่นๆ ทั่วประเทศจากไข้หวัดนกจำนวน 15 ล้านตัว ทำให้ราคาขายส่งไข่ไก่ขนาดกลางในกรุงโตเกียวอยู่ที่ 335 เยน (2.49 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อ กิโลกรัม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มขึ้นมากกว่า 81% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

# กรุงเทพธุรกิจ

หน้าแรก [ข่าวทั่วไป](#) [การเมือง](#) [เศรษฐกิจ-ธุรกิจ](#) [การเงิน-การลงทุน](#) [sustainability](#) [อสังหาริมทรัพย์](#) [ยานยนต์](#) [เทคโนโลยี](#) [ต่างประเทศ](#) [สุขภาพ-คุณภาพชีวิต](#) [Law&Local](#)

“ราคาไข่ไก่ของไทย ยังถูกกว่าประเทศต่างๆมาก และเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยจากโรคระบาด ราคาจึงมีการปรับขึ้นตามกลไกตลาดและเหมาะสมกับคุณภาพที่ผู้บริโภคได้รับ”

นายมงคล กล่าวว่า ไทยมีผลผลิตไข่ไก่เกินความต้องการ โดยเฉพาะช่วงนี้ปิดเทอมความต้องการไข่ไก่ลดลง จึงไม่กระทบต่อการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาดี ไม่ขาดทุน ซึ่งราคาอาจปรับขึ้นบ้างตามกลไกตลาด

“ผู้เลี้ยงไก่ไข่ไทย ก็ประสบปัญหาราคาอาหารไก่ปรับขึ้นประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เหมาะสมอยู่ที่ 4.00 บาทต่อฟอง แต่ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.60 บาทต่อฟองเท่านั้น” นายมงคล ย้ำ

นายมงคล กล่าวต่อไปว่า ไข่ไก่ เป็นโปรตีนคุณภาพดีที่คนไทยนิยมบริโภคและเข้าถึงง่ายที่สุด จึงขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนการผลิตให้ราคาและการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ไม่เกิดปัญหาขาดแคลน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารทั้งในประเทศและทั่วโลก

กัญจาฤก แฉ่นแก้ว นักวิชาการด้านปศุสัตว์ กล่าวว่า “ไข้หวัดนก” กลายเป็นปัญหาสำคัญที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในหลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ ขนาดสหรัฐอเมริกา ที่เป็นผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่อันดับต้นๆของโลก ก็ยังหนีไม่พ้นปัญหานี้ จนเกิดภาวะขาดแคลนไข่ไก่และราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงเกือบ 60% ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ส่วนประเทศในเอเชียอย่าง ญี่ปุ่น ก็ต้องเผชิญกับปัญหาไข้หวัดนกเช่นกัน โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น มีการทำลายไก่และนกอื่นๆ ทั่วประเทศ จากโรคนี เป็นจำนวนมากถึง 15 ล้านตัว เป็นผลให้ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ตลาดลดลงอย่างหนัก ทำให้ราคาขายส่งไข่ไก่ขนาดกลางในกรุงโตเกียว ขยับขึ้นไปอยู่ที่ 335 เยนต่อกิโลกรัม (ราว 2.49 ดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อคุณภาพพันธ์ที่ผ่านมา หรือเพิ่มขึ้นกว่า 81% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เรื่องต้นทุนการเลี้ยงไก่ที่สูงขึ้น นับเป็นอีกปัจจัยรุมเร้าของเกษตรกรทุกประเทศ ทั้งราคาวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ที่แพงขึ้น จากผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ ค่าแรงงานที่ปรับเพิ่ม รวมถึงค่าบริหารจัดการฟาร์มโดยเฉพาะการจัดการป้องกันโรคที่เข้มงวด ล้วนเป็นปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรต้องฝ่าฟัน บางรายยังพอมิแรงสู้ก็อยู่ต่อแม้ต้องเจ็บตัวกับต้นทุนสูง แต่บางรายไปต่อไม่ไหวก็จำต้องถอยทัพปิดฟาร์ม

อย่างเช่น เกษตรกรในประเทศมาเลเซีย ที่ต้องต่อสู้กับต้นทุนวัตถุดิบอาหารปรับราคาสูงขึ้น สร้างแรงกดดันให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ขนาดเล็กต้องลดปริมาณการเลี้ยง จนเกิดภาวะขาดแคลนอย่างหนัก ถึงขนาดต้องสั่งซื้อไข่ 50 ล้านฟอง จากอินเดียและนับเป็นการสั่งซื้อล็อตใหญ่ที่สุด เพื่อนำเข้ามาเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนดังกล่าว

ประเด็นการขาดแคลนไข่ไก่ทั่วโลกนี้ นายสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ มงคล พิพัฒน์สัตยานุวงศ์ ให้ข้อมูลว่า ปัญหาสำคัญอยู่ที่การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้จำเป็นต้องทำลายแม่ไก่เพื่อการควบคุมและป้องกันโรค ภาวะไข่ไม่เพียงพอกับการบริโภคของประชากรในประเทศจึงเกิดขึ้นทั้งในสหรัฐฯ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ได้หวั่น ที่ผู้บริโภคต่างได้รับความเดือดร้อนจากราคาไข่ที่สูงขึ้น มีการจำกัดปริมาณการซื้อ และการเข้าถึงที่ยากขึ้น



# กรุงเทพธุรกิจ

สวนทางกับประเทศไทยที่มีการป้องกันโรคนี้เป็นอย่างดี ทำให้ไทยปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก 100% มาใช้ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โรคนี้ไม่ได้เป็นปัญหาในฟาร์มสัตว์ปีก มานานกว่า 16 ปีแล้ว ทำให้ประชาชนไทยมีผลผลิตไข่ไก่บริโภคเพียงพอและไม่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนดังเช่นประเทศอื่นๆ

ที่สำคัญราคาไข่ไก่ไทย ยังถือว่าถูกกว่าประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก และยังเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยจากโรคระบาด ราคาไข่ไก่ที่ผ่านมามีการปรับขึ้นลงตามกลไกตลาดและเหมาะสมกับคุณภาพที่ผู้บริโภคได้รับ โดยช่วงนี้ไทยยังมีผลผลิตไข่ไก่เกินความต้องการบริโภค เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน ทำให้ความต้องการไข่ไก่ลดลง จึงไม่กระทบต่อการบริโภคในประเทศ

ขณะเดียวกัน ราคาตามกลไกนี้ยังมีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่ไม่ขาดทุน ซึ่งราคาอาจปรับขึ้นบ้างตามกลไกตลาด และต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ต้นทุนการผลิต ที่นับวันยิ่งจะสูงขึ้น เพราะผู้เลี้ยงไข่ไก่ไทยเองต้องประสบปัญหานี้ไม่ต่างกับผู้ผลิตประเทศอื่นๆ ส่งผลให้อาหารสัตว์ต้องขึ้นประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เหมาะสมและเกษตรกรพออยู่ได้ ควรอยู่ที่ 4.00 บาทต่อฟอง แต่ขณะนี้ราคาไข่ยังอยู่ที่ 3.60 บาทต่อฟองเท่านั้น ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่สูงไปถึง 3.70 บาทต่อฟองแล้ว

เรื่องนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ ฝากขอรัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนการผลิตให้ราคาและการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ไม่เกิดปัญหาขาดแคลน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารทั้งในไทยและทั่วโลก ให้คนไทยยังคงได้บริโภคไข่ไก่โปรตีนคุณภาพดีในราคาที่เข้าถึงได้ต่อไป

ที่สำคัญต้องอาศัยความเข้าใจและความเห็นใจต่อตัวเกษตรกรผู้เลี้ยง ที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนสูงมาเป็นเวลานาน หากปล่อยให้พวกเขาต้องต่อสู้โดยลำพังก็คงไม่แคล้วต้องล่าถอยม้วนเสื่อปิดฟาร์ม จนต้องพบปัญหาไม่ต่างกับในต่างประเทศเป็นแน่